

การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

.....

ประเด็นสำคัญที่ให้ส่วนราชการจัดทำแบบฟอร์มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้

1. ให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาดำเนินการในภารกิจที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเอง โดยการ Outsource กรณีงานสนับสนุน หรือ contracting out กรณีงานหลักของส่วนราชการ และต้องไม่แข่งขันกับภาคเอกชนที่ดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว เช่น งานด้านพิทักษ์ทรัพย์ งานขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering/e-Auction) ให้เอกชนดำเนินการ โดยภาครัฐต้องปรับบทบาทเป็น regulator ในการกำกับดูแล ติดตามการทำงานของเอกชน หรือเครือข่ายที่รับงานภาครัฐไปดำเนินการ
2. ปรับกระบวนการขั้นตอนการทำงานภายในกรม หรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น E-Office เป็นต้น
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี ให้เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)

ประเด็น ^(๑)	วิธีดำเนินการ (How to) ในแต่ละปี ^(๒)	เป้าหมายหรือผลลัพธ์ ^(๓)	ผลผลิต (Output) ที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ ^(๔)		
			๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๑.ให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาดำเนินการในภารกิจที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเอง โดยการ Outsource/ contracting out	ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ : ๑.๑ ถ่ายโอนภารกิจด้านการฝึกอบรมของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เอกชนดำเนินการด้วยรูปแบบการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)	- กรมบังคับคดีได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดีเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ	จัดทำ/เสนอคำขอจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” ที่เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) เสนอต่อกระทรวงยุติธรรม	สนับสนุนข้อมูลให้แก่สำนักงาน ก.พ.ร. และ อ.ก.พ.ร. เพื่อให้ได้รับการพิจารณาคำขอปรับปรุงโครงสร้างของกรมบังคับคดี	ได้รับการพิจารณาให้ปรับปรุงโครงสร้างและเปิดทำการสถาบันพัฒนาการบังคับคดีที่เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)

ประเด็น (๑)	วิธีดำเนินการ (How to) ในแต่ละปี (๒)	เป้าหมายหรือผลลัพธ์ (๓)	ผลผลิต (Output) ที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ (๔)		
			๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
	๑.๒ ถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ภาคเอกชนดำเนินการ เฉพาะในกรณีคดีล้มละลายของนิติบุคคล โดยไม่รวมถึงคดีอาญา	ถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ภาคเอกชนดำเนินการ เฉพาะในกรณีคดีล้มละลายของนิติบุคคล โดยไม่รวมถึงการดำเนินคดีอาญา - ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ให้สอดคล้องกับการ Outsource	ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) ผ่านการพิจารณา ประกาศใช้เป็นกฎหมาย	ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) มีผลบังคับใช้ จัดทำกฎหมายลำดับรอง	ติดตามประเมินผล
	๑.๓ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมายให้ดำเนินการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบุคคล ภายหลังจากที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์บุคคลในคดีล้มละลาย/ ส่งเสริมให้การรวบรวมทรัพย์สินใน คดีล้มละลาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	-บูรณาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	จำนวนความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑ หน่วยงาน - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) - บริษัทหลักทรัพย์,,,,,,	จำนวนความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑ หน่วยงาน	จำนวนความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑ หน่วยงาน
	๑.๔ มีการมอบให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำทรัพย์ไปขายทอดตลาด แทนกรมบังคับคดี	- มีระบบการขายทอดตลาดทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้กรมบังคับคดีสามารถขายทรัพย์รอการขายได้มากขึ้น และเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าซื้อทรัพย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น	แผนในการพัฒนาระบบการขายทอดตลาดทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์	ได้ระบบการขายทอดตลาดทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ	ติดตามประเมินผล

ประเด็น (๑)	วิธีดำเนินการ (How to) ในแต่ละปี (๒)	เป้าหมายหรือผลลัพธ์ (๓)	ผลผลิต (Output) ที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ (๔)		
			๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๒. ปรับกระบวนการขั้นตอนการทำงานภายใน หรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน	ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ : ๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานสากล และให้การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติในการบังคับคดีให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	จำนวนกฎหมาย/ กฎระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติที่พัฒนาปรับปรุง จำนวน อย่างน้อย ปีละ ๑ เรื่อง	จำนวนกฎหมาย/ กฎระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติที่พัฒนาปรับปรุง จำนวน อย่างน้อย ปีละ ๑ เรื่อง	จำนวนกฎหมาย/ กฎระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติที่พัฒนาปรับปรุง จำนวน อย่างน้อย ปีละ ๑ เรื่อง
	๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี	นำเทคโนโลยี/ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการบังคับคดี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและลดปริมาณการใช้กระดาษขององค์การ	นำระบบงานย่อย Back Office และระบบงานย่อย Debtor Data Center เข้ามาช่วยปฏิบัติงานในกระบวนการบังคับคดี	นำระบบงานย่อย e - Filing และ To - Do - List มาใช้กับกระบวนการบังคับคดีเต็มรูปแบบ	ระบบงานบังคับคดีล้มละลายเชื่อมกับระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ (ระบบแพ่งใหม่)
๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดีให้เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจัดอันดับความยาก-	ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ : ๓.๑ เร่งรัดการทำบัญชีแสดงการรับจ่ายเงินในคดีแพ่งให้ได้ตามระยะเวลาที่กรมบังคับคดีกำหนด	เพื่อให้มีการจ่ายเงินให้กับคู่ความโดยเร็ว	ระดับความสำเร็จในการทำบัญชีรับจ่ายให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของสำนวนที่พร้อมในการทำบัญชี	ระดับความสำเร็จในการทำบัญชีรับจ่ายให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของสำนวนที่พร้อมในการทำบัญชี	ระดับความสำเร็จในการทำบัญชีรับจ่ายให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของสำนวนที่พร้อมในการทำบัญชี

ประเด็น (๑)	วิธีดำเนินการ (How to) ในแต่ละปี (๒)	เป้าหมายหรือผลลัพธ์ (๓)	ผลผลิต (Output) ที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ (๔)		
			๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)	๓.๒ เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทางทะเบียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center)	กรมบังคับคดีได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทางทะเบียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวนความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูล จำนวน ๑ หน่วยงาน	จำนวนความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูล จำนวน ๑ หน่วยงาน	จำนวนความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูล จำนวน ๑ หน่วยงาน

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อ :

- (1) ประเด็นสำคัญที่คณะทำงานฯ เห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี
- (2) ให้ระบุวิธีดำเนินการ (How to) ว่าจะดำเนินการอย่างไร ตั้งแต่ปีใด ถึงปีใด (ระบุแต่ Key Word ของวิธีการดำเนินการ ไม่ต้องอธิบายพรรณนา)
- (3) ให้ระบุเป้าหมาย หรือผลลัพธ์ที่ต้องการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
- (4) ให้ระบุผลผลิต (Output) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ต้องเป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลได้ โดยผลผลิต (Output) ที่จะได้รับเมื่อสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี จะนำมาใช้ติดตามประเมินผลในงบประมาณปี พ.ศ. 2562 - 2564 ต่อไป